

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 27 กันยายน 2559

เรื่อง

1. รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มสศก.คาดขยายผลต่อเนื่องถึงไตรมาส3
2. คอลัมน์ กระแสวิพากษ์: จับกระแสปรับ ครม. เกมกระชับอำนาจ
3. ไทยหนุนพัฒนาเกษตรภูฏาน
4. 'บิ๊กฉัตร'แจงปมเกาหลี'สมคิด'
5. รัฐหนุนชวานาหันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดพื้นที่ทำนาปรัง-"ซีพี"รับซื้อโลละ8บาท
6. ยกศูนย์ปราชญ์พอเพียง140แห่งติวเข้มเกษตรกรสู่ความมั่นคง ยั่งยืน
7. ภาพข่าว: เกษตรตามรอยพ่อ
8. คอลัมน์ โขลกข่าวดำทุกข์
9. นิคมฯ ระวังเข้มรับมือน้ำท่วม
10. กทม.โวรับมือฝนไหว ผวา300จุดเสี่ยง เตือนบ้านริมน้ำ! อาจเข้าขั้นวิกฤติ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
ดอกเบ็ญจธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
มติชน  
ไทยรัฐ  
คม ชัด ลึก  
สยามรัฐ  
ไทยรัฐ  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่ม สศก.คาดขยายผลต่อเนื่องถึงไตรมาส3

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 สศก.พบว่า รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่เกษตรกรขายส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรมีทิศทางเพิ่ม และการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรที่ดีขึ้น ขณะที่ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และประมงของไทย

ทั้งนี้ จากการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหายั่งยืนและราคาสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยบรรเทาปัญหายั่งยืนและราคาสินค้าเกษตรตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าเกษตรและความสำเร็จของการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาระบบงานต่างดาว ทำให้สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายกระดับฐานะของประเทศไทยดีขึ้น โดยยกระดับประเทศไทย

จากประเทศที่ถูกจับตามองอย่างยิ่ง (Tier 3) เป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) ในรายงานสถานการณ์ก้านนุษย์ หรือทีพีอาร์ (TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศเรื่องการปรับสถานะการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทย จากระดับที่มีความสำเร็จปานกลางมาเป็นระดับความสำเร็จมาก เนื่องจากมีนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการให้แรงงานต่างดาวเข้าสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย และการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเพิ่มในไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 นี้

# จับกระแสปรับ ครม. เกมกระชับอำนาจ



การตั้ง อุดม สวานายน อดีต รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่โอกาสที่ อุดม คนในสังกัด สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะกลับมานั่งในตำแหน่ง รมว. ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ แทบปิดประตูไปได้เลย

เพราะถ้าจะให้เป็นที่รัฐมนตรีต่อ คงไม่ตั้งขึ้นเป็นที่ปรึกษานายกฯ หมายความว่า จะต้องมีการตั้งคนอื่นให้มาทำหน้าที่แทน ซึ่งก็คือการปรับ ครม. อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า จะ “ปรับเล็ก” คือเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการให้เต็มโควตาให้ครบ 35 คน ซึ่งก็เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง โดยที่เห็นชัดเจนแน่นอนแล้วคือ จะเพิ่มตำแหน่ง รมช. เกษตรและสหกรณ์ เพื่อประสานงานกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมต. ว่าการฯ ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงใด

ว่าไปแล้วกระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นจุดเปลี่ยนในการปรับ ครม. ก็ได้ เพราะเกิดความขัดแย้งระหว่าง สมคิด กับ พล.อ. ฉัตรชัย จน พล.อ.ประยุทธ์ ต้องให้ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มาดูแลกระทรวงเกษตรฯ แทนสมคิด

รอยร้าวระหว่างทีมงานนายกฯ กับทีมงาน สมคิด ห่างยั้งขึ้นเรื่อยๆ เพราะวิถีคิด วิถีทำงานไม่เหมือนกัน ทหารกับนักธุรกิจมีแนวคิดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

สมคิด อาจจะถูกในยุคทักษิณ ชินวัตร เพราะทักษิณ เป็นคนกำหนดทิศทางนโยบาย แต่สมคิดในยุค พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนหนึ่งคนละม้วน วิถีคิดแบบทหารกับวิถีคิดของนักธุรกิจไปด้วยกันไม่ได้เลย ตัวเลขทางเศรษฐกิจในขณะนี้คือตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน

ล่าสุด สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจเรื่อง โพลผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี การปรับคณะรัฐมนตรี และประเด็นสำคัญอื่นๆ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,237 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 - 17 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสอบถามคะแนนความพอใจต่อผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ปี ด้านต่างๆ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ด้านการเมืองและความมั่นคงได้ 9.23 คะแนน ด้านสังคม ประชาชนพอใจ 8.45 คะแนน ส่วนด้านเศรษฐกิจ ประชาชนพอใจ 6.29 คะแนน

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.0 เห็นว่าควรปรับเล็กเท่าที่จำเป็น ร้อยละ 25.7 ระบุว่าไม่ควรปรับเลย และร้อยละ 21.3 ระบุว่าควรปรับใหญ่

ที่น่าสนใจคือ กระทรวงที่ประชาชนพอใจสูงสุดอันดับแรกได้แก่ กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 18.6 อันดับสองได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 15.7 อันดับสามได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 11.4 อันดับสี่ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 10.9 อันดับห้าได้แก่ กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 9.0 อันดับหกได้แก่ กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 6.3 อันดับเจ็ดได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 5.5 อันดับแปดได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 3.6 ในขณะที่ อันดับเก้า มี 2 กระทรวงได้แก่ กระทรวง

การต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน ได้ร้อยละ 2.7 และอันดับที่ 10 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 2.1

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนระบุเป้าหมายของความ ต้องการให้รัฐบาลและ คสช. ทำงานสู่เป้าหมายด้านต่างๆ ให้ได้เพื่อประชาชน โดยผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 51.5 ระบุ คนไทยต้องมีงานทำ ทักษะดี เงินดี มีสุขอย่างพอเพียง รองลงมาคือร้อยละ 46.4 ระบุให้แก้ปัญหา ปากท้อง และค่าครองชีพได้ ถัดมาร้อยละ 39.4 ระบุเป้าหมายชาติ บรรลุ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขณะที่ ร้อยละ 26.9 ระบุให้ขจัดกลุ่มผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ตามมาด้วยร้อยละ 25.9 ที่ให้ลดความเหลื่อมล้ำในหมู่ประชาชน รองสุดท้ายร้อยละ 24.3 ให้จัดระเบียบสังคมให้สำเร็จ และสุดท้ายร้อยละ 16.9 ปฏิรูปการเมืองให้สำเร็จ

สรุปคือ เรื่องปฏิรูปการเมืองเป็นสิ่งที่ผู้ตอบโพลให้ความสำคัญเป็นอันดับท้ายๆ เมื่อเทียบกับปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต้นๆ

ดังนั้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ปรับครม. ก็คงไม่มีใครว่า แต่ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือถึงอย่างไรก็ต้องปรับ เพราะอุดมไม่อยู่แล้ว นอกจากนั้น การปรับ ครม. ยังเป็นตัวช่วยสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการวางรากฐานด้านการเมือง ถ้าจะอยู่ต่ออย่าง ที่พูดก่อนส่งไม้ต่อให้รัฐบาลประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นดูแนวโน้มแล้วการปรับครม. อาจไม่ใช่แค่ 1-2 ตำแหน่งเท่านั้น

ที่สำคัญคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อม การปรับครม. คือการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) เพิ่มเติมอีก 30 แก้ว เพราะฉะนั้น การปรับ ครม. และการตั้ง สนช. 30 คน จึงเป็นการ “กระชับอำนาจ” ของ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ซึ่งหากพิจารณาจากสัญญาณที่เห็นชัดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ไพโรยชื่อผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ที่พลิกผันในช่วงท้าย เพื่อ “ปลดล็อก” เริ่มต้นใหม่ จนคลายความกดดันลงหลายระดับ

ดังนั้น หากบอกว่า การปรับครม. คือการกระชับอำนาจครั้งสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็คงไม่ผิด ●

# ไทยหนุนพัฒนาเกษตรภูฏาน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี โยเซฟ คอรัจึ รมว.เกษตร และป่าไม้ภูฏานว่าการไปครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีประเด็นหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ความร่วมมือด้านวิชาการเกษตร โดยเฉพาะด้านพืชซึ่งได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง พืชไร่ พืชสวน ผักผลไม้ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรอินทรีย์ รวมถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ ในพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกและยินดีที่โครงการดังกล่าวจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับของเมืองทิบพู และพื้นที่อื่นๆของภูฏาน นอกจากนี้ ไทยยังได้รับประโยชน์จากการวิจัยร่วมในพืชเศรษฐกิจหายากที่เป็นพืชท้องถิ่นของภูฏาน ได้แก่ พืชสมุนไพรและเห็ดที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและมีสรรพคุณเป็นยา เช่น เห็ดถั่งเช่า อีกด้วย

2.ความร่วมมือด้านปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรฯจะถ่ายทอด เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้กับฝ่ายภูฏาน พร้อม

แลกเปลี่ยนและขยายพันธุ์ปศุสัตว์หลายชนิดของไทย เช่น ไก่วง หมู และโค เพื่อการพัฒนาภาคการผลิตให้ก้าวหน้าต่อไป และ 3.ความร่วมมือด้านชลประทาน และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบทางการเกษตรในพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก โดยน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยมาเป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรในภูฏาน ซึ่งศูนย์นี้ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรของไทยได้ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ

“ในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะทำงานร่วมฯซึ่งการประชุมร่วมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างๆที่มีความเห็นพ้องร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายแม้ว่าการนำเข้าสู่สินค้าการเกษตรไทยมายังภูฏานจะยังไม่เป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากมีต้นทุนด้านการขนส่งสูงแต่การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้ไทยได้ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปในหมู่ชาวภูฏาน”

# สมคิดหยอด17จว. ยันอุ้มเกษตรกรเหนือ

## แต่ไม่อัดฉีดเงินช่วยมั่ว แจอปท. ริดหนักได้โต๊ะ ค่าใบอนุญาต-จ้รบ. ฟัน

‘สมคิด’ ยัน รม. ไม่ลืมหะษตรกร ลันไม่เอาเงิน  
อัดฉีดมั่ว ดันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น บัน  
เกษตรกรรม 4.0 สภาอุตุฯแจ อปท. ยังเรียกเงินได้  
โต๊ะอ้อ แลกการขอใบอนุญาตต่างๆ จ้ รบ. จัดการ  
ด่วน กรมบัญชีกลางยันสวัสดิการรักษายาบาล  
ชรก. มีช่องโหว่ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

อุ้มเกษตรกร

‘สมคิด’ ยัน รม. ไม่ลืมหะษตรกร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ศูนย์แสดงและ  
จำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม  
อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมอบนโยบายการ  
ขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 SME” เกษตร  
ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดโดยธนาคารเพื่อ  
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย  
มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกรจากทั่วภาค  
เหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คน โดยนายสมคิดเดิน  
ชมบูธผู้ประกอบการต่างๆ พร้อมสอบถามข้อมูล  
และให้คำแนะนำต่างๆ



ทัวร์เหนือ - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก  
รัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธเกษตรกร จ.ลำปาง ในการ  
เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และมอบนโยบาย  
การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี  
เกษตรภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่ศูนย์แสดงและ  
จำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม  
อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน

จากนั้นนายสมคิดกล่าวว่า ภายหลังจากเศรษฐกิจของไทยไม่ค่อยดีมาหลายปีแล้ว จึงเข้ามาช่วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 1 ปีแล้ว สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตจาก 0.8% มาเป็น 3.2% เมื่อต้นปี และ 3.5% เมื่อกลางปี ขณะที่โลกทั้งโลกกำลังถดถอย แม้เศรษฐกิจภาพรวมจะดีขึ้น แต่เกษตรกรของไทยยังลำบากพอสมควร รัฐบาลต้องรีบดูแลให้เกษตรกรยืนหยัดขึ้นมาให้ได้ เพราะช่วงที่ผ่านมา ไร่ข้าวไร่ที่ไม่เพียงสินค้าเกษตรราคาตกต่ำทั่วโลก ยังพบภัยแล้ง รายได้ของเกษตรกรจึงไม่ค่อยดี รัฐบาลกำลังดูว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีรายจ่ายน้อยลงในช่วงระยะเวลาข้างหน้าอันใกล้ รัฐบาลไม่มีเกษตรกร

### ลุยพื้นที่ ท้องถิ่น-ล้นไม่อัดฉีด

นายสมคิดกล่าวว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.5% แม้จะดูดีแต่จะยังยืนลำบากมากถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมาระดับเติบโตไม่ได้ถึงกับเศรษฐกิจในประเทศ แต่ต้องจากการส่งออก พึ่งพาตลาดโลก เพราะตลาดในประเทศ คนส่วนใหญ่ของไทยจนเกษตรกรผลผลิตไม่ดี ราคาไม่ดี ฉะนั้นการซื้อภายในประเทศจึงมีน้อย การเติบโตจึงอาศัยดีดักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา แล้วนำผลผลิตที่ได้ส่งออกขาย ไทยมีมูลค่าการส่งออกถึง 70% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เมื่อการส่งออกไม่ดี ทำให้การเติบโตภายในประเทศรองรับไม่ไหว ทำให้เศรษฐกิจไทยทรุดลงตามลำดับเหลือเพียง 0.8%

นายสมคิดกล่าวว่า ฉะนั้นการดำเนินงานจนทำให้เติบโต 3.5% ถือว่าดีแล้ว จากภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ในช่วงระยะสั้นจะต้องช่วยกันประคับประคองให้เกษตรกรอยู่ได้ ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เริ่มจากการเติบโตภายในประเทศ ต้องเน้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทำให้รัฐบาลชุดนี้ต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากคือเกษตรกร เพราะมีเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน หากกลุ่มเกษตรกรมีอำนาจขึ้นน้อย คนส่วนใหญ่จะจม ธุรกิจจะไปได้ไม่ไกล หน้าที่ของตนต้องทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และดีขึ้นอย่างยั่งยืน หากเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความรับผิดชอบ เอาเงินส่วนใหญ่อัดฉีดเข้าไปในระบบอย่างไม่ลืมหูลืมตา จากนั้นจะหมดหนี้สินก็บานเกษตรกรไม่รวยขึ้น จะไม่ทำอย่างนั้น รัฐบาลนี้ไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด

### ปลูกทำเกษตรกรรม4.0

“หากใครมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทั้งทำไม่สนใจทำ ท่านเคยมีรายได้สูง แต่รัฐบาลนี้ไม่

สนใจ ผมขอความกรุณา ขอให้คิดให้ถี่ ฟังให้ดี ว่ารัฐบาลชุดนี้มองการสร้างอนาคต ไม่ต้องการให้นำเงินในอนาคตมาผลาญในปัจจุบันเพียงเพื่อหาเสียง โดยเฉพาะผมไม่ต้องทำตามกระแส แต่รู้ว่าอะไรถูกต้องต่ออนาคตของประเทศ ผมจะทำในสิ่งนั้น คุณจะทำโพลก็ลำบาก ผมไม่สนใจ รู้เพียงว่าจะวางรากฐาน วางอนาคตให้เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้ยั่งยืน เราไม่ต้องการเสียงจากการโหวต” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก ต้องสร้างเกษตรกร 4.0 ไม่ใช่อย่างอดีตที่เกษตรกรทำงานหนัก แต่สินค้ามูลค่าต่ำ บางที่ขายไม่ออก ถูกทุบราคา แต่ต่างประเทศซื้อไปแปรรูปได้ราคาแพง แต่เกษตรกรจนแถมมีหนี้สินเพิ่มพูน อยากให้ทำเกษตรกรรมต่อ แต่ต้องทำสมัยใหม่ แบบ 4.0 คือไม่ทำการเกษตรเพียงแค่ผลิตอย่างเดียว ต้องก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจในเรื่องที่ผลิตให้ได้ สร้างมูลค่าสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นจากความรู้ และวิทยาการใหม่ เพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงที่สุด ซึ่งจากการเดินชมพบเกษตรกรทำได้ เพิ่มมูลค่าจาก 100 บาท เป็น 500 บาท คือเกษตรกร 4.0 ที่ต้องการ เกษตรกร 4.0 เป็นนวัตกรรมใหม่ทางความคิดที่เปลี่ยนจากเกษตรกรดั้งเดิมไปสู่เกษตรกรใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

### ‘บิ๊กฉัตร’แจงบมเกาเหลา‘สมคิด’

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสความขัดแย้งกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จนทำให้นายกฯมอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจักษ์ จันทอง รองนายกฯ มากำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯแทนนายสมคิดว่า คาดว่าจะเกิดจากการเข้าไปทักท้วงกระทรวงการคลังเรื่องมาตรการช่วยเหลือชาวนา ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ซึ่งตนไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนเลย มาทราบก็ตอนกระทรวงการคลังเสนอ ครม.แล้ว เมื่อไปดูเงื่อนไขการจ่ายเงินในมาตรการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าไม่น่าจะปฏิบัติจริงได้ โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ที่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรในฤดูผลิต 2559/60 ก่อน แต่การทำงานปีนี้ล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้การขึ้นทะเบียนล่าช้า

“ชาวนามีกว่า 3.7 ล้านราย ขึ้นทะเบียนฤดูผลิต 2559/60 เพียง 1 แสนรายเท่านั้น เมื่อผมเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่น่าจะใช้ได้ จึงเสนอไปว่าน่าจะปรับแก้เงื่อนไขในส่วนนี้ ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาบัญชีลูกค้าของ ธ.ก.ส.แทน แต่พอตอนหลัง ธ.ก.ส.บอกว่าไม่สามารถทำได้

เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

### คาดเหตุทั่วมาตรการอุ้มชาวนา

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องประชุมเพื่อหาทางออก ท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าจะใช้ทะเบียนเกษตรกรย้อนหลังไป 2-3 ปี ประกอบกับช่วงดังกล่าว ครม.เห็นชอบแผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อลดการปลูกข้าว

ลง 5.7 แสนไร่ จึงกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่าเกษตรกรจะต้องเลือกเอามาตรการใดมาตรการหนึ่ง คือถ้ารับเงินช่วยเหลือในการปลูกข้าวจากมาตรการของกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรฯได้ เงื่อนไขเพิ่มมา 3 ข้อ เป็นเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้กำหนด

“ที่ท้วงติงไปก็เพราะมองว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทำได้ ก็เลยเสนอปรับแก้ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเอง เพราะหากทำไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาภายหลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อาจมาไล่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ขณะนี้ทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้ว” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

### ชวนกู้เงินเชื่อประชารัฐถึง30ชด.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเวลาเกือบ 2 เดือนที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 37,634 ราย ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 26,066 ราย คิดเป็นเงิน 3,024.02 ล้านบาท และสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการนี้ผ่านธนาคารออมสินให้แก่ผู้ค้ารายย่อย เช่น พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้าง สาธารณะหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพหรือใช้ชำระหนี้สินต่างๆ รวมถึงหนี้ในระบบ

“ผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ต้องชำระคืนภายใน 5 ปี ผู้ต้องมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยรวมกับระยะเวลาชำระหนี้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี” พล.ต.สรรเสริญกล่าว และว่า นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงการคลังและธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อไม่ให้เสียโอกาส รัฐบาลมีเจตนารมณ์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ได้สนับสนุนให้คนเป็นหนี้ ส่วนคนที่เป็หนี้นอกระบบอยู่แล้ว ลินเชื่อจากโครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาเขาบางลงได้บ้าง

### ยับ.ประกันไม่ตัดสิทธิเดิมชรก.

พล.ต.สรรเสริญกล่าวถึงแนวคิดที่จะให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลระบบค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแทนที่ สมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตกำลังศึกษาภายใน 1 เดือน ว่าทำได้หรือไม่ ขอให้คำมั่นกับข้าราชการว่าจะไม่ตัดสิทธิสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ แต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องการวางรากฐานเพื่อการปฏิรูปอย่างยั่งยืนในอนาคต นายกออยากให้สังคมเปิดใจกว้าง ร่วมกันคิดพิจารณาถึงข้อดีเสียมากกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์จนประเทศไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เพราะหลายประเทศก็ใช้ระบบนี้ดูแลสวัสดิการข้าราชการทำให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อน การเวียนใช้สิทธิ หรือเบิกยาเกินควร

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ในแต่ละปีรัฐต้อง

ใช้งบประมาณดูแลค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 60,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงกำหนดเงื่อนไขการศึกษาความเป็นไปได้ว่าข้าราชการจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการเหมือนเดิม และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ หากไม่ได้ทั้ง 2 เงื่อนไข รัฐบาลก็จะบริหารเองต่อไป โดยนายกอฯกำชับให้กระทรวงการคลัง ไปรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของทั้ง 2 มาตรการด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์บางส่วนเพื่อให้บริษัทประกันดำเนินการได้ และจะส่งเสริมระบบอี-เพย์เมนต์ในภาคประกันภัยด้วย

### กรมบัญชีกลางหวังสกัดข้อปยา

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงแนวทางการนำระบบประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการว่า อยู่ระหว่างหารือกับสมาคมประกันภัย เพื่อให้มาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท แทนกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การบริหารเงินและการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยืนยันว่าสิทธิต่างๆ ของข้าราชการและครอบครัวกว่า 6 ล้านคนยังเหมือนเดิม ดังนั้น

ไม่ยากให้ข้าราชการกังวลหรือโจมตีก่อนที่จะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าถ้าใช้ระบบประกันจะมีผลดีผลเสียอย่างไร ถ้าไม่ดี อาจไม่ใช้ก็ได้พยายามสรุปให้ได้ภายในปีนี้ ถ้าจะใช้น่าจะเป็นช่วงปี 2560

“บริษัทประกันจะดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดีกว่ากรมบัญชีกลาง เพราะที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังมีรอยรั่ว มีการไปซื้อบิงยา หรือเวียนรับยามาจำนวนมากๆ แล้วนำไปแจกจ่ายให้ญาติหรือนำไปขายต่อ โดยพบการทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวแล้ว 11 ราย ดำเนินคดีไปแล้ว 2 ราย อีก 9 รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน” นายมนัสกล่าว และว่า ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงเดือนสิงหาคม 2559 มียอดเบิกจ่ายเงินแล้ว 6.4 หมื่นล้านบาท คาดว่าถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 จะเบิกจ่ายประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 3 ปีก่อนที่รับจัดสรรงบไว้ 6 หมื่นล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้สูงอายุมากขึ้น และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลแพทย์แผนไทย และค่าทันตกรรม

### บ.ประกันแนะนำร่อง‘ชรก.’ใหม่

นายอานนท์ วังวสุ นายกลสมาคมประกันวินาศภัยไทย และผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการนำระบบรักษาพยาบาลข้าราชการเข้าสู่ระบบประกันว่า เบื้องต้นสมาคมจะเสนอให้นำร่องกับข้าราชการใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเก็บเป็นสถิติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและนำมาคำนวณเพื่อกำหนดเบี้ยประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดว่ากระทรวงการคลังต้องการให้ความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน หรือประกันสุขภาพในรูปแบบใด

นายอานนท์กล่าวว่า อยากเสนอให้รัฐจัดตั้งกองทุนรับประกันภัยต่อแห่งชาติ วงเงิน 1-2 แสนล้านบาท ปัจจุบันภาครัฐจ่ายค่ารักษา

พยาบาลถึงปีละ 6-7 หมื่นล้านบาท ถือว่าสูงมาก ถ้ามีกองทุนรับประกันภัยต่อเข้ามาช่วยแบ่งเบารับประกันความเสี่ยง จะช่วยให้โอกาสที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น ปกติการรับประกันโครงการที่มีทุนประกันสูงบริษัทประกันของไทยจะส่งต่อไปให้บริษัทประกันจากต่างประเทศรับประกันต่ออีกทอดสูงถึง 70-90% ทำให้เบี้ยประกันรั่วไหลออกไปต่าง

ประเทศค่อนข้างมาก ถ้ามีกองทุนรับประกันภัยต่อแห่งชาติ ช่วยรับความเสี่ยงสัก 20-30% จะทำให้เบี้ยประกันไหลไปต่างประเทศน้อยลง

ม.ล.จิระเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า โครงการนี้มีทุนประกันใหญ่มากหลายหมื่นล้านบาท จึงต้องดูจำนวนข้าราชการว่ามีเท่าไร ความถี่ในการใช้สิทธิมากน้อยแค่ไหน รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับสิทธิต่างๆ เพราะแนวโน้มการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาคำนวณค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสม คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอกระทรวงการคลังต่อไป

### สตท.แจอปท.ยังเรียกได้โตะอื้อ

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลตรวจสอบขั้นตอนการให้ใบอนุญาตต่างๆ ที่เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากเริ่มมีเสียงร้องเรียนจากภาคเอกชนว่าการขอใบอนุญาตระดับท้องถิ่น มีการเรียกผลประโยชน์ หรือเงินได้โตะมากขึ้น ต่างกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตจากส่วนกลางที่กระทรวงต่างๆ รับผิดชอบ พบว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาเหมือนท้องถิ่น เพราะมีการลดระยะเวลาการขอใบอนุญาตและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งมีการแนะนำมากขึ้น

“ภาพรวมการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารู้สึกพอใจ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาคอร์รัปชันเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะใน ส่วนกลาง แต่ตอนนี้ได้ยินกระแสเรียกเงินของท้องถิ่นจึงอยากให้รัฐบาลลงไปสอดส่องมากขึ้น

เพื่อไม่ให้มีปัญหาแบบที่ผ่านมา” นายเจนกล่าว

### เผยเบิกจ่ายงบปี59แล้วกว่า90%

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 เบิกจ่ายงบประมาณรวม 2.45 ล้านล้านบาท จากงบประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท หรือ 90.16% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 2.12 ล้านล้านบาท จากวงเงิน 2.18 ล้านล้านบาท หรือ 97.38% ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 3.29 แสนล้านบาท จากวงเงิน 4.57 แสนล้านบาท หรือ 72.15% ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 16 กันยายน เบิกจ่ายแล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท จาก

วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท หรือ 22.39% แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 1.2 หมื่นล้านบาท หรือ 29.77% และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 332 ล้านบาท หรือ 2.21% ส่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมีของปีงบประมาณ 2549-2558 เบิกจ่ายแล้ว 2.2 แสนล้านบาท จากวงเงิน 3.1 แสนล้านบาท หรือ 71.92%

นายมนัสกล่าว ว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย 1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.1 หมื่นล้านบาท จากวงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท หรือ 93.56% ซึ่งทยอยจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง 2.มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เบิกจ่ายแล้ว 3.5 หมื่นล้านบาท จากวงเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท หรือ 92.51% 3.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เบิกจ่ายแล้ว 4.5 หมื่นล้านบาท จากวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท หรือ 75.02% และ 4.โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) เบิกจ่ายแล้ว 1.5 หมื่นล้านบาท จากวงเงินรวมกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท หรือ 99.80%

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 8

## อุ้มเกษตรกร

### รบ.จับมือนกแอร์ดึงนักท่องเที่ยวจีน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้หารือเบื้องต้นกับนายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมตลาดคุณภาพจากจีน โดยนกแอร์แสดงเจตจำนงในการช่วยทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เชื่อว่าจะช่วยขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น เนื่องจากจะขยายเส้นทางจากเมืองรองในจีนมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เศรษฐกิจเติบโตสูง

ด้านนายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ กล่าวว่า การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ไม่กระทบธุรกิจสายการบินนกแอร์และนกสกู๊ต เนื่องจากไม่มีลูกค้า

เครือข่ายดังกล่าวใช้บริการ ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนมีศักยภาพสูง จึงต้องการช่วยส่งเสริมผ่านการจัดทำแพคเกจทัวร์ระดับไฮเอนด์ โดยทำตลาด 5 เมืองหลักที่นักท่องเที่ยวบินอยู่ ได้แก่ ชิงเต่า, นานกิง, เทียนจิน, เซินหยาง และฉงชิ่ง หากภาครัฐให้ความร่วมมือจะวางแผนดึงตลาดจากเมืองรองต่างๆ เพิ่มขึ้น

นายพาทีกล่าวว่า ตลาดจีนมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง แนวโน้มลูกค้าเป็นกลุ่มจับจ่ายระดับสูง ซึ่งแผนการเจาะตลาดไฮเอนด์ครั้งนี้จึงเตรียมนำร่องด้วยการทดสอบตลาดในบางเมืองก่อน อาทิ ชิงเต่า และคยองชยองตลาดไฮเอนด์ไปอีก 4 เมือง โดยเปิดเส้นทางเที่ยวบินประจำจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังคุนหมิง และกว่างโจว ราวเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมถึงพิจารณาเปิดเส้นทางใหม่อีก 3-4 เมืองสู่จีนด้วย เชื่อมั่นความต้องการของตลาดที่มีจะไม่กระทบจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญแน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่นกสกู๊ตจะกลับไปบินเส้นทางญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อีกครั้งในปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทวงถามเพื่อรับมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของสายการบิน หรือ โอไอซ่า เติมรูปแบบ

### ททท.มั่นใจไฮซีซั่นท่องเที่ยวอื้อ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะเป็นช่วงไฮซีซั่น เรื่องที่ททท. ให้ความสำคัญ คือการปรับโครงสร้างนักท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มคุณภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่าย อาทิ นักท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงาน กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มสุขภาพ ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 25 ล้านคน รายได้การท่องเที่ยวเติบโตกว่า 14% คาดว่าทั้งปีทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แม้รัฐบาลจะปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่นักท่องเที่ยวตลาดอื่น อาทิ ยุโรป อเมริกาขยายตัวได้ดี

“นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน มีกว่า 7 ล้านคน ขณะที่ปี 2558 มี 7.93 ล้านคน ดังนั้นคาดว่าปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนจะขยายตัว 20% หรือราว 9.6 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มที่เดิมทางมาท่องเที่ยวเอง 60% และมากับบริษัททัวร์ 40% ในจำนวนนี้คาดว่าจะมีกลุ่มที่เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ 50% ต้องติดตามดูว่าจะกระทบแค่ไหน” นายยุทธศักดิ์กล่าว

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการ

ตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท.) กล่าวว่า หลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามเอ็มโอยู กับจีนแล้ว ทางตำรวจท่องเที่ยวจะปราบปรามศูนย์เหรียญอย่างจริงจัง มาตรการที่จะต้องลงไปดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน คือ ห้ามมีการโก่งราคา ห้ามเอารถเช่าเปรียบนักท่องเที่ยว ห้ามขึ้นราคารถบัสและไกด์นำเที่ยว มั่นใจว่าทัวร์ศูนย์เหรียญในไทยจะหมดไป

### ขบ.เพิ่มเกณฑ์เข้มสอบใบขับขี่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับเพิ่มมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอแนะให้ปรับเกณฑ์การวัดผลการสอบข้อเขียนว่าผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ถูกต้อง 100% หรือทั้ง 50 ข้อ จึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ จากปัจจุบันให้ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 90% หรือตอบถูก 45 ข้อ จาก 50 ข้อ จึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ จากการพิจารณาความเป็นไปได้เห็นว่าอาจยากเกินไป หากต้องสอบผ่าน 100%

นายจิรุตม์กล่าวว่า เบื้องต้นมีแนวคิดจะปรับเกณฑ์การสอบข้อเขียนให้เข้มข้นมากขึ้น เฉพาะส่วน อาจจัดแบ่งข้อสอบเป็นหมวดๆ และกำหนดให้หมวดสำคัญที่เป็นความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่ อาทิ หมวดคำถามเครื่องหมายและป้ายจราจรต่างๆ ผู้สอบต้องตอบคำถามให้ถูกทุกข้อ หรือ 100% หากตอบผิดเพียงข้อเดียวจะถือว่าสอบตกทั้งหมด ต้องกลับมาสอบใหม่ แต่กรมจะนำตัวอย่างข้อสอบที่มีมากถึง 1,000 ข้อ โฟกัสในเว็บไซต์กรมเพื่อให้ผู้ที่เข้าสอบศึกษาก่อนสอบ นอกจากนี้ จะแก้ไขหลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีโดยจะเพิ่มเวลาการอบรมจากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นอบรมด้านวิชาการ 5 ชั่วโมง และอบรมภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง คาดว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะบังคับใช้ภายในปี 2560

### แจ้งให้ทะเบียนฝังชิป-เช็กข้อมูล

นายจิรุตม์กล่าวว่า สำหรับใบขับขี่ที่จะปรับให้ทันสมัยมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำว่าจะจัดทำเป็นแบบคิวอาร์โค้ด และฝังชิปการ์ด เบื้องต้นอาจรวมใบขับขี่ให้อยู่ในใบเดียวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งรับจ้างและส่วนบุคคล แต่จะมีสัญลักษณ์ระบุ



ความแตกต่างในบัตรแทน นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษาป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ โดยอาจฝั่งชิป หรือนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เเรดิโอ ฟรีควเอนซี ไอเดนติฟิเคชั่น หรือ อาร์เอฟไอดี มาติดในแผ่นป้าย เพื่อรับและส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของรถว่าป้ายทะเบียนรถที่ติดจริงหรือปลอม เจ้าของรถเป็นใคร

นายจิรุตม์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ระบบอาร์เอฟไอดีอาจมีปัญหา เนื่องจากแผ่นป้ายที่ใช้กันทั่วไปทำจากโลหะซึ่งเป็นอุปสรรคในการรับและส่งสัญญาณ หากต้องการใช้จริงต้องปรับเปลี่ยนแผ่นป้ายเป็นวัสดุอย่างอื่นแทนโลหะ และกรมจะตั้งเสารับส่งสัญญาณตามถนนต่างๆ สามารถอ่านข้อมูลแผ่นป้ายรถแต่ละคันว่าป้ายทะเบียนที่ติดของจริงหรือปลอม เจ้าของรถเป็นใคร หรือจะอ่านข้อมูลจากทะเบียนรถโดยใช้เครื่องมือแบบมือถือไปที่ป้ายทะเบียนรถก็

จะทราบข้อมูลพื้นฐานของรถแต่ละคัน

### ดัน3ยุทธศาสตร์พลิกโฉมอุตสาหกรรม

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เตรียมเสนอแผนแม่บทสำคัญ 3 ประเด็น ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เห็นชอบภายในเดือนตุลาคม ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 2.แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการผลิตของภาคอุตสาหกรรมปี 2560-2564 และ 3.แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งหมดจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ปี มีความคืบหน้ามากที่สุด คาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ก่อน เพื่อสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ให้เป็นกลไกหลักทางเศรษฐกิจ ปรับระบบนิเวศอุตสาหกรรมเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยให้เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก มีเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 4.5% ต่อปี

## รัฐหนุนชาวนาหันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดพื้นที่ทำนาปรัง-“ซีพี”รับซื้อโลละ8บาท

นางจินตนา ชัยวรรณการ ผู้ช่วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯเตรียมทำประชารัฐกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด หรือ ซีพี ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 59/60 แล้ว ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงฯที่ต้องการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกนาปรังปี 59/60 จำนวน 2 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายใน 18 จังหวัด ในเขตชลประทาน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59-30 เม.ย.60 โดยซีพีจะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการดังกล่าวจากเกษตรกร ตามราคาประกันที่กิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท ซึ่งเป็นข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14%

“เรากำลังมองว่า ถ้าไม่ให้นักธุรกิจปลูกข้าวนาปรังจะทำให้ทำอะไร ประกอบกับซีพีเสนอเรื่องการปลูกข้าวโพดมากกระทรวงฯคิดว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีความต้องการในตลาดอยู่มาก น่าจะทำรายได้

ให้นักธุรกิจได้ จึงคุยกับซีพีเพื่อหาแนวทางร่วมกัน อยากให้ภาคเอกชนรายอื่นๆที่ต้องการวัดดูรูปแบบนี้ จับมือกับเกษตรกร เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาเงินของรัฐบาลมากนัก ทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาเกษตรกรอีกด้วย”

ทั้งนี้กระทรวงฯจะคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยอบรมการเพาะปลูก และดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หาสินเชื่อให้กับเกษตรกร ส่วนซีพีจะจัดหาปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม และจัดสถานที่รวบรวมผลผลิต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร.

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5456

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 46.11

Ad Value: 101,442

PRValue (x3): 304,326

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ยกศูนย์ปราชญ์พอเพียง140แห่งตีพิมพ์เกษตรกรสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

“เกษตรกรต้องการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก สิ่งที่จะช่วยได้คือการเสียดสเวลาการเรียนรู้ และบางครั้งอาจต้องเสียกำลังทรัพย์ เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของการเรียนรู้ไม่ใช่ให้ราชการสนับสนุนงบประมาณเพียงอย่างเดียว”

โอกาส กลั่นมยุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 2 ต.แม่คำมอ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยระบุว่า การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ศูนย์ปราชญ์เกษตรพอเพียงและเกษตรกรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีประสบการณ์จริงที่ชำนาญด้านเกษตรผสมผสาน การปลูกสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้เป็นตัวแทนศูนย์ปราชญ์ขึ้นมา ขณะนี้ทั้งหมดโดยมีศูนย์ปราชญ์ 140 ศูนย์ ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี 2550 มีเกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์ปราชญ์จำนวนกว่า 3 แสนราย โดยในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์ปราชญ์ทั้ง 140 ศูนย์ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมาเรียนรู้ 15,000 ราย เข้ามาเรียนรู้จากผู้รู้ ซึ่งงบประมาณผ่านวาระแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้ว

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ระบุอีกว่า จากแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเกษตรกรจะต้องผ่านการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเหมือนคลังความรู้ที่พร้อม

## ยกศูนย์ปราชญ์พอเพียง140แห่ง ตีพิมพ์เกษตรกรสู่ความมั่นคง ยั่งยืน



การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

จะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ซึ่งที่ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ จ.ระยอง ถือเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่ง บริการฝึกอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรในพระราชดำริที่เป็นเส้นทางความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนรอบข้าง ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้และยางพารา ซึ่งต้องเผชิญกับราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนทำให้เกษตรกรหลายรายขาดทุนและต้องจมอยู่กับหนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือเป็นทางออกให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ขณะที่ วินัย สวัสดิ์วีเชียร เกษตรกรตัวอย่างบ้านหนองมะปริง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ยอมรับว่าได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและรวมกลุ่มคนในชุมชนปลูกผัก พืช



โอกาสกลั่นมยุศย์ โชว์ผลผลิตจากศูนย์

สมุนไพร เลี้ยงกบในกระชังบ่ เลี้ยงชันโรง โดยเข้าอบรมที่ศูนย์ปลวกแดงเมื่อปี 2554 หลังทำสวนยางพาราแล้วประสบความสำเร็จ เมื่อไปเรียนรู้ที่ศูนย์กลับมาก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านแรกๆ เขาหัวว่าบ้า ที่ทำเกษตรผสมผสาน แต่พอเรา

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5456

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 46.11

Ad Value: 101,442

PRValue (x3): 304,326

คลิ๊ป: ๑๗๖

หัวข้อข่าว: ยกศูนย์ปราชญ์พอเพียง 140 แห่งตัวเข้มเกษตรกรสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

ทำจริงเขาเห็นผลผลิตที่ออกมา หลายคนก็หันมาทำตาม จนตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มกว่า 50 คน “ที่นี่จะปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูก รายได้หลักมาจากการขายผัก ขายปลา ขายไก่ กบที่เราเลี้ยงไว้ โดยมีพ่อค้ามารับถึงที่” เกษตรกรรายเดิมกล่าว


ด้าน **สมศักดิ์ เครือวัลย์** เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและเจ้าของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลสองสลึง อ.แกลง ยืนยันว่า เขาถอดความรู้จากตำรามาไว้บนดินเพื่อให้เห็นว่าความรู้ในตำรานั้นทำได้จริง และบางครั้งก็ทำนอกตำรา โดยมีหลักคิดว่าเดินที่ละก้าว กินข้าวที่คำ ทำทีละขั้น เกษตรพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้มี 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้า ที่นี่เน้นการสร้างขั้นพื้นฐานผ่านฐานเรียนรู้ 10 ฐาน เป็นสถานที่ดูงานให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ สอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พลังงานทางเลือก ปศุสัตว์ โดยศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จนเป็นที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรที่สนใจ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมากในแต่ละวัน

การใช้ศูนย์ปราชญ์เกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต

● สุรัตน์ อัดตะ ●



เกษตรตามรอยพ่อ...นายโอกาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เกษตรตามรอยพ่อ...อย่างพอเพียง" โดยมีนายวินัย สวัสดิ์ดิวิเชียร เกษตรกรตัวอย่างบ้านหนองมะปริง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 2 ตำบลแม่่น้ำคู อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้



## โลกข่าว ดำทุกข

แต่เรื่องวุ่นๆยังไม่จบเพียงแค่นี้ ตำแหน่งรองผู้ว่าการ กยท. ที่มีอยู่ 3 อัตราตอนนี้ มีแค่ นายเชาว์ ทรงอาวุธ

**“บุญใจ”** เข้าเวรโลกข่าวประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

.....■ เอาเด็กฝากมานั่งเก้าอี้ใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลเป็นยังไง รู้ทั้งรู้มีชนกปักหลังมาจากที่ทำงานเก่า จนรัฐมนตรีที่อุ้มกระเตงถูก สถานีติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือรับราชการ 5 ปี

.....■ มาอยู่ กยท. ได้ไม่เท่าไร คนในมาเป็นผู้ว่าการทำเอาคนในขวัญเสียแค่นี้ไม่พอ ยังคิดจะเปิดให้คนในคนนอกมาสมัครเป็นผู้อำนวยการ ฟังท้ายอีก กยท. เพิ่งตั้งไข่ยังก้าวเดินไม่ถึงไหน เจอรายการเขย่าขวัญเยี่ยงนี้ โกลาหลไปทั้งองค์กรเลย เกิดข้อครหา คิดทำอีแบบนี้ จะเข้าข่าย ชงเอง-กินเองแบบช่างเฟอร์นิเจอร์ทำเก้าอี้ขายหรือเปล่า

.....■ ดูท่าแล้วยังบริหารยิ่งมาก/ ปัญหา วิธีแก้ปัญหามาแบบง่ายๆ ตัวราชธนวุ กล่าวไว้ว่า เปิดรับสมัครผู้ว่าการคนใหม่ น่าจะวุ่นวายน้อยกว่าเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งนะท่าน.

บุญใจ

# นิคมฯระวังเขมรับมือน้ำท่วม

**โพสต์ทูเดย์** - กนอ.เกาะติดสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง มั่นใจพื้นที่อุตสาหกรรมไม่ได้รับผลกระทบ ด้านเขื่อนป่าสักฯ อีก 10 วันเต็มเขื่อน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อยู่อาศัยบางส่วนบริเวณภาคกลางตอนบน รวมถึงน้ำเหนือที่จะเข้ามาสมทบนั้น เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมหนาแน่นในภาคกลาง โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ แน่แน่นอน เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีระบบการจัดการที่ดี ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมจะไม่เพิ่มสูงจนส่งผลกระทบต่อนักลงทุน

“ยอมรับว่ายังมีความกังวลจากผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีการถามเข้ามาถึงการดูแลสถานการณ์น้ำ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็ได้แจ้งไปยังนักลงทุนแล้วว่าไม่มีความกังวล โรงงานอุตสาหกรรมก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่พื้นที่ จ.ปทุมธานี นั้นไม่มีความกังวล เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ถือว่าไม่มีความเสี่ยงขณะนี้” นายสมชาย กล่าว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า ขณะนี้ กนอ.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด โดยติดตามรายงานจากศูนย์ติดตาม

สถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ทั่วไป และแผนรับมือน้ำเบื้องต้น ขณะเดียวกัน กนอ.ก็มีการวางแผนทางปฏิบัติการกรณีที่มีน้ำเข้ามาใกล้บริเวณนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเพื่อรับมือสถานการณ์

“สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นอกนิคมฯ และส่วนใหญ่ไม่ใช่พื้นที่อุตสาหกรรม ขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรมเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะผู้ประกอบการก็มีแผนรับมือในช่วงเวลาน้ำมาก ขณะเดียวกันภาครัฐก็มีแผนรับมือ อยู่แล้ว” นายวีรพงศ์ กล่าว

ด้าน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้ทำหนังสือรายงานต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีมติให้ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาท เพิ่มจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที เป็น 2,000 ลบ.ม./วินาที และขอระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มจาก 20 ล้าน ลบ.ม./วัน เป็น 22 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ท้ายตั้งแต่ จ.สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกระทบกับประชาชนที่อยู่นอกคันกันน้ำ

“ขณะนี้จะไม่ผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังสามารถบริหารได้ กรมชลฯ จะต้องเก็บแก้มลิงไว้ หากกรณีน้ำมากเกินคาดก็จะตัดยอดน้ำเข้าแก้มลิง โดยจะเฝ้าระวังว่าหากน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,800 ลบ.ม./วินาที ก็จะมีการพิจารณาอีกครั้ง และขณะนี้ทุกจังหวัดไปสำรวจว่าแต่ละทุ่งมีข้าวที่รอการเก็บเกี่ยวเท่าไร และที่เก็บเกี่ยวแล้วที่ไถน้าง เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์” นายสุเทพ กล่าว

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดอยู่ที่ 1,790 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นระดับที่น่ายังไม่วิกฤต ส่วนเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำ 720 ล้าน ลบ.ม. เหลืออีกประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. จะเต็มเขื่อน โดยมีน้ำไหลลงอ่าง 40 ล้าน ลบ.ม./วัน เขื่อนระบายออก 20 ล้าน ลบ.ม./วัน คาดว่าประมาณ 10 วันจะเต็ม เพราะฉะนั้นจะต้องระบายเพิ่มเพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำ

ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำที่หน้าค่ายจิริประวัติอัตรการไหลอยู่ที่ 1,780 ลบ.ม./วินาที เขื่อนเจ้าพระยา 1,790 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีน้ำไหลผ่าน 467 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้มีน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา อยู่ที่ 7,459 ล้าน ลบ.ม. ๒๗

# กทม.โฉบมือฝนไหว ผวา300จุดเสี่ยง เตือนบ้านริมน้ำ! อาจเข้าขั้นวิกฤติ

อธิบดีกรมชลประทานเตรียม  
ขง ขอนายการระบายน้ำ  
ผ่านเขื่อนเพิ่ม เร่งระบาย  
ลงทะเล ◆ อ่านต่อหน้า 9

ผวา □ ต่อจากหน้า 1

ป้องกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำสิ่งห้บุรี อ่างทอง  
อยุธยา ระดับน้ำเพิ่ม อีก 1 เมตร ยันไม่ท่วม  
กรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนชุก จัด กทม.  
อั้งน้ำระบายไม่ทันเพราะน้ำทะเลสูง เผย ถ้า  
เปิดเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องทันแน่นอน ด้าน  
กทม. โว มาตรการป้องกันฝนตกน้ำท่วมนำ  
พอใจ เตรียมจุดเสี่ยง 300 จุด เตือนประชาชน  
ริมน้ำรับมืออาจเข้าขั้นวิกฤติ หากฝนมีปริมาณ  
มาก อุตุเตือน เหนือ-อีสาน ยังมีฝนตกหนัก  
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ก.ย. ผู้สื่อ  
ข่าวรายงานว่า ที่ จ.เชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกในบาง  
พื้นที่ ส่งผลทำให้บนยอดดอยเริ่มมีอากาศหนาว

โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
อุณหภูมิบนยอดดอยเช้านี้ลดลงเหลือเพียง 9  
องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่า  
ช่วงฤดูหนาวของปีกำลังจะมาถึง ด้านเกษตรชัย  
ศรีรินทร์ เวนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา  
ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ได้มีร่องมรสุมพาด  
ผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุม  
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุม  
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่น  
นี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก  
ยังคงมีฝนตก สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ทั้งนี้  
ในช่วงวันที่ 27-29 ก.ย. ทำให้มีฝนตกเพิ่มมาก



ขึ้น จึงอยากฝากเตือนให้ประชาชนในภาคเหนือ  
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม  
ไว้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก ได้เกิดฝนตกกระหน่ำลงมาอย่าง  
หนัก นานกว่า 1 ชม. ส่งผลให้เกิดน้ำฝนท่วม  
ขังถนนหลายสายในพื้นที่เขตเทศบาลนคร  
พิษณุโลก โดยเฉพาะถนนวิสุทธิกษัตริย์ น้ำได้  
ท่วมถนนเป็นระยะทางกว่า 200 เมตร ขณะที่  
บริเวณท่าเรือสมุดเทศบาลนครพิษณุโลกต้นไม้  
หักโค่นลงมาทับใส่รถยนต์เก๋งโตโยต้ารุ่นวีเออส  
สีทอง ทะเบียน กง 7575 เสียหาย ขณะที่สำนัก  
เครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก  
ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาเข้าช่วยสูบน้ำที่  
ไหลท่วมในแม่น้ำว หนู 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหม  
พิราม จ.พิษณุโลก หลายร้อยไร่จมน้ำมากกว่า 11  
วัน แล้วยังได้นำรถแบ็กโฮมาทำแนวคันดินกัน  
น้ำตลอดสาย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วม  
ทุ่งพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุด สูบน้ำ  
ออกจากทุ่งนา ลงสู่คลองเมมเพื่อไหลไปลงสู่  
แม่ข่ายที่ อ.บางระกำ ต่อไป

ที่ จ.พิจิตร น้ำป่าจากเทือกเขาจังหวัด  
เพชรบูรณ์ไหลผ่าน อ.ชนแดน เข้าท่วมขังบ้าน  
เรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านวังหินเพลิง  
ค.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กว่า 50 หลังคา  
เรือน โดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้เข้าท่วม  
ภายในวัดวังหินเพลิงหมู่ที่ 11 พระสงฆ์ที่จำ  
พรรษาภายในวัดจำนวน 6 รูป และประชาชน  
ต้องเร่งเก็บของมีค่าไว้บนที่สูง ขณะที่น้ำยังป่า  
เข้าท่วมพื้นที่ทางเข้าสถานีรถไฟ และชั้นล่างของ  
อาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังหินเพลิงซึ่งอยู่ติดกับ  
วัด ด้านนายโสภณพงษ์ เหนานบุรุษย์ นายอำเภอ  
ทับคล้อ เปิดเผยว่า น้ำป่า ได้เข้าท่วมพื้นที่ 5  
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,4,5,10 และหมู่  
ที่ 11 ค.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชน  
กว่า 248 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบพื้นที่  
ทางการเกษตร นาข้าว พืชสวนถูกน้ำท่วมเสีย  
หาย เบื้องต้นทางส่วนราชการเร่งให้การช่วย

◀ ระบายน้ำ...เทศบาลหลักทก อ.เมือง  
ปทุมธานี เร่งสูบน้ำออกจากประตูระบายน้ำ  
คลองเปรมประชากร พร้อมเก็บเศษขยะและ  
วัชพืชที่ลอยมาตามน้ำ แต่ประสบปัญหาทาง  
กรุงเทพมหานครไม่เปิดประตูให้แม่น้ำไหลผ่านเข้า  
กทม. หากฝนตกหนักอาจระบายน้ำไม่ทัน



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2559

ปีที่: -

ฉบับที่: 24456

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 13

Col.Inch: 124.68 Ad Value: 274,296

PRValue (x3): 822,888

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กทม.โอบรับมือฝนไหว ผวา300จุดเสี่ยง เตือนบ้านริมน้ำ!อาจเข้าขั้นวิกฤติ

เหลือแล้ว

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเริ่มจากในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เกิดน้ำป่าทะลักท่วมใน 4 อำเภอคือ อ.หนองบัวระเหว อ.ภูเขียว อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 2,000 ไร่ นอกจากนี้ที่ป่า ยังไหลหลากจากภูเขาป่าดงดิบลงสู่บึงบรียอร์นและล้นบึงบรียอร์น ทำให้มวลน้ำจำนวนมากทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 5 จำนวน 8 หลังคาเรือน หมู่ 11 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า ราษฎรต้องพากันเก็บสิ่งของหนีน้ำขึ้นที่สูงอย่างโกลาหล ขณะที่สภาวะน้ำท่วมในตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ล่าสุดระดับน้ำยังทะลักออกจากบึงละหานอย่างต่อเนื่อง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและขยายวงกว้างออกไปใน 4 หมู่บ้าน ของบ้านหมู่ที่ 2,13,16 หมู่ที่ 17 และท่วมเพิ่มอีกในอีก 2 หมู่บ้านของหมู่ 10 และหมู่ 7 ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 600 ครอบครัว ซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงเฉลี่ยกว่า 1-2 เมตร ประชาชนในพื้นที่ถูกตัดขาดเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ที่ จ.กาฬสินธุ์ บริเวณหนองเลิง บ้านเชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด ถนนคันคูกันหนองเลิงเกิดทรุดตัว เนื่องจากถูกน้ำฝนที่ตกหนักกัดเซาะส่งผลให้ถูกกระแสน้ำพัดขาดลึกประมาณ 10 เมตร ยาวกว่า 50 เมตร ทำให้น้ำไหลลงสู่ลำน้ำพาน ปลาในหนองน้ำไหลออกทั้งหมดชาวบ้านจึงออกมาจับปลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้านนายเกรียงไกร กิวิรรณมา นายอำเภอยางตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายแล้วพร้อมประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จ.ขอนแก่น เร่งเข้ามาซ่อมแซม ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยทหารจากค่ายมณฑลทหารบกที่ 22 บก.อส.อุบลราชธานีและนักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมกันนำกระสอบทรายมาปิดกั้นช่องโหว่ที่บริเวณได้สะพานเสรีประชาธิปไตย ภายหลังจากน้ำเหนือได้ไหลลง จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน ชุมชนหาดสวนยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ลงมาที่ภาคกลาง ภายหลังจากที่น้ำเหนือ

เริ่มไหลหลากผ่านลงมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด เริ่มที่ จ.สิงห์บุรี จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนบ้านบางแกใน ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำได้ไหลเอ่อเข้าท่วมได้ถูกบ้านชาวบ้านมากกว่า 30 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องเก็บของขึ้นที่สูง มากกว่า 1 เมตร เพื่อกันสิ่งของเสียหาย ที่ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี น้ำก็ได้หนุนสูง ชาวบ้านร่วมกับ อบต.น้ำตาล ช่วยกันอุดท่อ และสูบน้ำออกเกรงว่าน้ำจะไหลย้อนเข้าไปท่วมเขตชุมชนในตลาดอินทร์บุรี ที่ จ.อ่างทอง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก น้ำเริ่มล้นทะลักซึมเข้าภายในชุมชนโผงเผง ชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ ส่วนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำไหลเข้าท่วมใน อ.บางบาล อ.เสนา อ.พระนครศรีอยุธยา บ้านเรือนประชาชน วัดและโรงเรียนหลายแห่งถูกน้ำท่วมเสียหาย หลายหน่วยงานได้เร่งช่วยเหลือประชาชนแล้ว ที่ชุมชนหัวแหลม ต.ท่าสาคร อ.พระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล ค.ศ.สุรินทร์ ผวจ.เพชร รอนนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคนงานเทศบาลเร่งติดตั้งสะพานไม้ชั่วคราวไว้กับประชาชนในชุมชนหัวแหลมไว้ใช้สัญจรภายในชุมชน

ที่ จ.สุพรรณบุรี ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการและบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมประสานกับหน่วยงานชลประทานและอุตุวิทยามาอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดบริหารจัดการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ การประเมินสถานการณ์น้ำ การเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำ รถ เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน หรือน้ำท่วมฉับพลัน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเดียวกัน นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร กทม. เรื่อง มาตรการรับมือกับฝนที่กรมอุตุวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วง 25-30 ก.ย.นี้ จะมีฝนทั่วพื้นที่ กทม. ร้อยละ 60-70 โดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำ ว่า

มาตรการหลักสำหรับป้องกันฝนจะยังคงมาตรการเดิมโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ผ่านมายังแก้ไขปัญหาได้เป็นที่พอใจ แต่จะเพิ่มเติมในส่วนของตรอก ซอก ซอย หมู่บ้านเก่าที่เป็นจุดเสี่ยงรวมกว่า 300 จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในเขตดอนเมือง ในพื้นที่เกษตรฝั่งตะวันออก เช่นลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก โดยสั่งการให้สำนักการระบายน้ำประสานกับสำนักงานเขตที่มีจุดเสี่ยง เข้าไปแก้ไข ทั้งการพองน้ำในคู คลอง เพิ่มเครื่องสูบน้ำ เพื่อรับน้ำฝน โดยเฉพาะวันศุกร์ที่ 30 ก.ย.นี้ที่กรมอุตุวิทยายืนยันว่าจะมีฝนตกหนักมาก นอกจากนี้ ตนได้กำชับให้เขตที่ประชาชนมีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ โดยเฉพาะในคลองประเวศบุรีรมย์ คลองมหาสวัสดิ์ คลองแสนแสบ ให้เตรียมรับน้ำที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤติ หากฝนมีปริมาณมาก น้ำอาจจะล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ ส่วนบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่น่าห่วง ขอให้ประชาชนสบายใจได้ อีกทั้ง กทม. ยังได้ประสานกับจังหวัดปริมณฑล ทั้ง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ในการร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำรณะบายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ ซอยแบร์ริง พื้นที่เมืองทองธานี เป็นต้น

ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากร หมู่ 5 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายเลิศศักดิ์ บุญภาค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหก พร้อมด้วยนายเสรี ศุภกานิน ผอ.กองช่าง ทด.หลักหก นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน เก็บเศษขยะและวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำ ภายในคลองเปรมประชากร เพื่อเร่งสูบน้ำออกสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ แล้วสูบน้ำต่อไปบริเวณจุดสูบน้ำ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเร่งผันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้าน นายเลิศศักดิ์ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลหลักหกได้เร่งสูบน้ำออกจากคลองเปรมประชากร แต่ในขณะนี้ยังประสบปัญหาที่คลองเปรมประชากรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานี เขตดอนเมือง หลักสี่ไปจนถึงท่าเรือรัฐบาล แต่ทาง กทม. ไม่เปิดประตูระบายน้ำให้น้ำเข้า กทม. ทำให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพราะหากฝนตกลงมาจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอีกหากฝนตกมาไม่รุนแรงคาดว่าปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงตามลำดับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนแจ้งวัฒนะ หน้าเมืองทองธานี ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

น้ำที่ท่วมถนนอย่างหนัก ได้แห้งลงแล้ว

□ [อ่านต่อหน้า 13](#)

ผวา

□ [ต่อจากหน้า 9](#)

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ “เมจิ” ทำให้ร่องมรสุมขยับขึ้นภาคเหนือระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย. ซึ่งปลายเดือนหลังจากพายุสลายตัว ร่องมรสุมกลับลงมาพาดผ่านภาคกลาง ทำให้ฝนภาคกลางตกชุกหนัก ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. ถึงเดือน ต.ค. อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัด โดยกรมชลประทานได้เตรียมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ระบายน้ำเพิ่มที่เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักฯ และเขื่อนพระราม6 ซึ่งจะขอความเห็นไปยัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้พิจารณาในการขอระบายน้ำเพิ่มขึ้นที่เขื่อนเจ้าพระยา รวมทั้งการผันน้ำเข้าแก้มลิง ที่เขื่อนเจ้าพระยา ทั้งนี้การระบายน้ำเพิ่มทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ได้รับผลกระทบมากขึ้น จะมีน้ำท่วมสูงเพิ่มอีกประมาณ 1 เมตร เช่น อ.ไชโย อ.เมือง จ.อ่างทอง อ.พรหม อ.เมือง อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี และเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนพระราม

6 กระทบน้ำท่วมพื้นที่ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีแผนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้ยังระบาย 20 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน โดยทยอยปล่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางเป้าที่ 40 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน คาดว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นี้ เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำล้นเขื่อนและมีพื้นที่รองรับน้ำใหม่ จะไม่มีกระทบกรุงเทพฯแน่นอน กรมชลฯต้องเร่งระบายน้ำออกทะเล เพื่อไม่ให้เกิดน้ำสะสม ซึ่งจะกระทบต่อกรุงเทพฯ ได้ในภายหลัง

ส่วนที่ กทม.ระบุว่าน้ำท่วมระบายได้ช้าในพื้นที่ โดยอ้างว่า กทม.ระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะมีน้ำสูงใช้ในการระบายลงทะเล นายสุเทพกล่าวว่าพื้นที่ในกรุงเทพฯ ระบายน้ำอย่างเดียวไม่ทันอยู่แล้ว ต้องใช้การสูบน้ำออกซึ่งมีเครื่องสูบน้ำตั้งไว้ทุกจุด ถ้าเดินเครื่องสูบน้ำออกตลอดเวลา จะลดน้ำได้เร็ว แต่ตนไม่ทราบว่ กทม.เดินเครื่องสูบน้ำหรือไม่ ตนยืนยันว่าปริมาณน้ำที่ระบายผ่านกรุงเทพฯ ปีนี้ไม่ทำให้น้ำท่วมแน่นอน ซึ่งแม้เจ้าพระยารับได้ถึง 3,500 ลบ.ม.ต่อวินาที ถึงมีปัญหา แต่ขณะนี้เพียง 1,400 ลบ.ม.ต่อวินาที เท่านั้น.